

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## STOWER – แบบนี้ ยังมีอีกไหม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลีจั่วหัว...** จริงๆ แล้ว ก็แค่เคยเห็นเพื่อนในวงการคนหนึ่ง ถามถึง STOWER

เหมือนกัน ซึ่งเนื้อเมฆก็มองว่า รูปแบบทางเทคนิคสวยดี น่าสนใจ แต่ก็ต้องถือหุ่นนานหน่อยนะ แล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่า จะนานแค่ไหน ถึงจะได้กำไรตามที่ใจต้องการ ซึ่งเพื่อนในวงการ ก็ถามถึงเป้าหมายว่าได้ไหม แต่ระยะทางของเป้าหมาย มันไม่ไกลเท่าไร... แต่พอเจอแฟนคลับถามว่า หุ่น STOWER จะขึ้นแบบ EFORL ได้ไหม เท่านั้นแหละครับ เนื้อเมฆถึงได้นึกขึ้นมาได้ว่า สมัยคุยเรื่อง EFORL ก็ราคา แหวๆ 0.1 ต้นๆ นี่มา พอมาดู STOWER ก็ราคาใกล้ๆ เคียงกับ EFORL ในตอนนั้น สัญญาณก็คล้ายๆ กันอีกด้วย... ก็เลยลองเข้าไปดูกราฟในโครงสร้างใหญ่ๆ อ้าว น่าสนใจเหมือนกันนี่นา ถ้าสนใจกราฟ EFORL อย่างไร กราฟ STOWER ก็น่าสนใจคล้ายๆ กันเลย... แล้วก็เจอแฟนคลับอีกท่านหนึ่ง ก็ถามว่า มีอีกไหม หุ่นแบบนี้ เนื้อเมฆลองคิดๆ ย้อนหลังไปนานๆ มากหน่อย มีหุ่นตัวไหนอีก... ก็เกรงว่าจะคิดไม่ออกหรือจำไม่ได้ ก็เลยเข้าไปแกรม scan ชะหน่อย เอาแบบ หุ่นตัวที่ราคา ต่ำกว่า 0.25 บาท ลงมา แบบว่า อยากได้ตอนที่ EFORL เริ่มขึ้นมาจากระดับ 0.1+/- นั้นแหละ... ก็เจอเหมือนกันนะครับ แล้วกดกราฟตามไปดู ก็เห็นว่า มีหุ่นที่น่าสนใจอยู่อีก 3 ตัว คือ TRC TWZ และ AQ... ก็ต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับ หุ่นพวกนี้ อยู่รีบไปคิดถึงปัจจัยพื้นฐานเลย แม้ว่าอาจจะดีในวันหน้า หรือจะมีพัฒนาการใดๆ ในทางที่ดีก็ตาม แต่ก็ไม่ว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่องดีออกมา เอาเป็นว่า นอกจาก STOWER แล้ว ก็แอบๆ ดู TRC TWZ และหุ่นแสบๆ อย่าง AQ ไว้หน่อยนะ เผื่อมีดี

**ดูตามเกม...** ว่ากันด้วยเกมทางเทคนิคล้วนๆ เลยนะครับ ส่วนพื้นฐาน ถ้าจะมีแววดียังไง

แล้วหาตัวเลขพื้นฐานมาซัพพอร์ตไม่ได้ เชื้อเหาะ เหมือนเดิมแหละ เดี่ยวก็อ้าง เก่งกำไรทางเทคนิค นั่นละ

**แนวรับ : ... 0.12-0.11 อย่าต่ำกว่า 0.10 ลงมาก่อนเป็นพอ**

**เป้าหมาย : ... ก็ยังคาดหวังเป้าแรกๆ แหวๆ 0.20-0.22 ได้**

Price Chart...(STOWER)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น STOWER...** รูปแบบการแกว่งตัวที่เห็น ก็จะมีรอบกระชากขึ้นมาก่อนแล้วไม่หนึ่ง แหวๆ 0.07 แล้วเวลาพักตัว จะเห็นว่า Volume หายไป... แล้วจึงมีการกระชากขึ้นอีกครั้ง Volume ก็จะเข้ามาด้วยเช่นกัน แบบนี้ เหมือนๆ จะมีกำไรไล่เก็บของ หรือ จะไล่ราคาขึ้นเพื่ออะไรก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่การไล่เก็บ หรือไล่เพื่ออะไรก็ตาม ราคาแหวๆ นี้ ยังไม่น่าจะใช้ราคาที่เขาจะหวังขายเร็วไปกระมัง... ดูตามสถิติหุ่นแบบนี้ ย้อนหลังของบางตัวแล้วนั้น อาจจะวิ่งได้เป็นเท่าตัว หรือจะเรียกว่าหวังกำไรเกือบๆ 100% ก็ว่าได้... ส่วนจะพอดัชนี หรือไม่ ก็ค่อยไปว่ากันอีกที เมื่อถึงเป้าใกล้ๆ 100% นะ หรือยังงั้นเสีย เราก็แบ่งขายเป็นไม้ๆ ไปบ้างก็ได้จะครับ